

# TERRATOP

SƠN NƯỚC VINYL SILK

# IIIIITERRACO®

TERRATOP là một loại sơn nước bán bóng chất lượng cao, gốc vinyl, thích hợp sơn phủ các bề mặt nội thất cho hầu hết các công trình xây dựng. TERRATOP có ưu điểm nổi bật là lượng tiêu hao nguyên liệu thấp, và tạo được lớp phủ hoàn thiện bóng mịn, lộng lẫy như satinh.

TERRATOP có 20 màu, những màu khác có thể đặt theo yêu cầu.

## ĐẶC ĐIỂM

TERRATOP được đặc chế dựa trên nhựa Acrylic Co-polymer và những chất màu cao cấp để bảo đảm tạo ra lớp phủ có màu sắc tuyệt hảo, có thể chùi rửa được.

TERRATOP có vẻ đẹp rực rỡ, hấp dẫn, rất lý tưởng cho việc hoàn thiện các công trình cao cấp.

## ỨNG DỤNG

TERRATOP có thể sử dụng trên các bề mặt cũ lẫn mới của bê tông, tường gạch, tường thạch cao, ván ép ... TERRATOP thích hợp cho các công trình dân dụng, các phức hợp công nghiệp và thương mại, cầu, khung mái nhà, buồng cabin...

## HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bảo đảm bề mặt cứng chắc, sạch bụi, đất, dầu mỡ và những tạp chất.

Bảo vệ những khu vực lân cận không sơn.

Tất cả kẽ nứt, khe hở, những chỗ trống và hư hỏng phải được trám trét trước khi sơn. Đề nghị dùng HANDYCOAT INTERIOR cho nội thất và HANDYCOAT EXTERIOR cho ngoại thất.

## SƠN LÓT

Những bề mặt có dấu hiệu hóa bột, bong tróc, đề nghị dùng TERRACO PENETRATING PRIMER để ổn định.

## THI CÔNG

- Đối với bề mặt có lớp sơn cũ, cần rửa với dung dịch soda/nước, xả sạch, để khô trước khi trét hoặc sơn.
- Đối với bề mặt xốp, dễ thấm, phải được trám trét và lớp sơn thứ nhất có thể pha loãng.
- Thi công bằng cọ, con lăn (ru lô) hay dụng cụ phun.
- Dụng cụ thi công phải được rửa sạch với nước sau khi dùng.

## BAO BÌ VÀ TỒN TRỮ.

TERRATOP được cung cấp trong thùng 5 lít. Sơn phải được tồn trữ nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc những nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Sơn tồn trữ trước phải được sử dụng trước.

Sản phẩm	Sơn nước Vinyl silk.
Chất kết dính	Nhựa Acrylic Co-polymer.
Màu sắc	Theo bảng màu Terraco, những màu đặc biệt khác có thể đặt theo yêu cầu.
Thời gian khô	1-2 giờ
Độ nhớt	110 KU
Tỷ trọng	1.27
Độ phủ	8-12 m <sup>2</sup> /litr/lớp.
Pha loãng	Với nước tối đa 20%
Bao bì	Thùng sắt 5 lít và thùng nhựa 20kg.
Bảo quản	12 tháng trong thùng chưa mở nắp

Các thông tin kỹ thuật về sản phẩm nêu trên không chỉ dựa vào các thông số tại phòng thí nghiệm mà còn dựa trên điều kiện thi công thực tế tại công trường.

Các thông tin trên cung cấp cho Khách Hàng tính năng tổng quát và phương pháp thi công các sản phẩm. Chúng tôi khuyến cáo Quý Khách Hàng xác định rõ sự phù hợp của sản phẩm đối với nhu cầu của mình sau khi nghiên cứu các thông tin hoặc xin liên hệ Bộ Phận Kỹ Thuật của chúng tôi để được tư vấn chi tiết theo yêu cầu.